
Sviðsþing 4. október 2017

Húsnæðismál Heilbrigðisvísindasviðs

Inga Þórsdóttir prófessor og sviðsforseti



Hvað erum við að gera hér í dag?
• Þarfagreining vor og haust 2017, viðtöl o.m.fl. - Unnið af ÓPP og SIL

• Sviðsþing Haust 2017

– Hópvinna skipt á verkefni

– Úrvinnsla hópvinnu 

– Niðurstöður úrvinnslu sviðsþings fyrir 15. nóvember. Niðurstöður birtar 

starfsmönnum.

– Opin gátt þar sem tekið verður við hugmyndum frá 15. nóvember til ársloka 2107  

– Endurúrvinnsla á niðurstöðum hópvinnu á sviðsþingi jafnhliða vinnu 

verkefnastjóra og sérfræðinga 1.jan-10.apríl 2018

• Lok þarfagreiningar á vormisseri 2018 

• Hönnun osfrv
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Kennslurými – fræðileg kennsla Hópar 1a og 1b

Hópstjóri og ritari: 

a. Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir og Auður Ingólfsdóttir

b. Engilbert Sigurðsson og Heiður Reynisdóttir

- Hvað þarf að hafa í huga varðandi kennslurými? Hvernig þarf rýmið að vera til að styðja við 

fjölbreytta kennsluhætti í framtíðinni?

o Hópvinnutíma

o Umræðutíma

o Fjarkennslu

o …

o Hvers konar tæki þurfa að vera til staðar fyrir kennsluna, s.s. fyrir upptökur, videospjall, 

sýndaveruleika, …

- Þarf mörg stór kennslurými – vantar marga hallandi sali?

- Staðsetning kennslurýma

- Annað sem þið viljið koma á framfæri
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Kennslurými fyrir verknám. Færnisetur og rannsóknastofur Hópar 2a og 2b

Hópstjóri og ritari:

a. Þorsteinn Jónsson og Bryndís Þóra Þórsdóttir

b. María Guðjónsdóttir og Dóra Ragnheiður Ólafsdótir

Færnisetur (simulation center) – þar sem preklínísk þjálfun getur farið fram (og þjálfun í samskiptum við 

aðrar starfsstéttir og skjólstæðinga):

- Hvað er mikilvægt að hafa í huga varðandi færnisetur?

- Munu allar fræðigreinar nýta sér færnisetur?

- Ætti að miða við að hafa færnisetur fyrir allar greinar á sama stað? 

- Er mikilvægt að færnisetur sé í nálægð við LSH?

- Geta aðrar greinar en sálfræðin haft gagn af gagnvirku speglaviðtalsþjálfunarherbergi?

Verknám á rannsóknastofum

- Hvað þarf að hafa í huga varðandi aðstöðu til verknáms á rannsóknastofum?

- Ætti að hafa aðstöðu til verknáms á rannsóknastofum á sama svæði fyrir allar deildir?

- Hverjir ættu að sameinast um verknám á rannsóknastofum?

- Annað sem þið viljið koma á framfæri



5

Aðstaða nemenda Hópur 3

Hópstjóri og ritari:

Ragna Sigurðardóttir og Guðjón Trausti Skúlason

- Hvað þarf að hafa í huga varðandi aðstöðu nemenda?

- Eiga deildir að sameinast um lesstofur?

- Hvernig á lesrými að vera útbúið?

- Hvað þarf að hafa í huga varðandi félagsaðstöðu nemenda? Eiga rými

fyrir félagsaðstöðu öll að vera á sama stað?

- Annað sem þið viljið koma á framfæri
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Rannsóknastofur Hópar 4a og 4b

Hópstjóri og ritari:

a. Jóna Freysdóttir og Margrét Bessadóttir

b.   Már Másson og Bjarnheiður Guðmundsdóttir 

- Hvað þarf að hafa í huga varðandi staðsetningu rannsóknastofa?

o Wet lab – t.d. tilraunavísindi

o Dry lab – t.d. viðtalsherbergi, úthringiver, …

o Klínískar móttökur og lífeðlisfræðileg próf

- Hvaða hópar/einingar ættu að sameinast um aðstöðu til rannsókna?

- Er gott að geta samnýtt tækja-/efnagreiningar-/efnageymslu starfsmanna?

- Hver er æskileg samlegð með Landspítala?

- Annað sem þið viljið koma á framfæri
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Starfsstöðvar. Önnur aðstaða Hópar 5a og 5b

Hópstjóri og ritari:

a.  Daníel Ólason  og Þórana Dietz

b.  Inga B. Árnadóttir og Sæunn Gísladóttir

- Hvað þarf að hafa í huga varðandi starfsstöðvar akademískra starfsmanna?

- Hvað þarf að hafa í huga varðandi starfsstöðvar starfsmanna í stoðþjónustu og 

stjórnsýslu?

- Hvað þarf að hafa í huga varðandi starfsstöðvar stundakennara, hlutastarfsmanna og 

emeritusa?

- Þurfa starfsstöðvar akademískra starfsmanna í sömu deild að vera nálægt hver 

annari?

- Að hverju þarf að huga varðandi matar- og kaffistofuaðstöðu?

- Að hverju þarf að huga varðandi geymslur?

- Að hverju þarf að huga varðandi fundarherbergi?

- Aðgengismál

- Annað sem þið viljið koma á framfæri
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Að þarfagreiningu 

lokinni verður 

fullnaðarhönnun á 

nýbyggingunni 

boðin út
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Kappkostað verður að koma sem mestri starfsemi sviðsins fyrir í 

nýbyggingu, Læknagarði og Eirbergi og Vísindagörðum

Í framkvæmdaáætlun Háskóla Íslands er gert ráð fyrir að 

kostnaður verði um 7,5 – 8 milljarðar og greiðist af happdrættisfé 

sem samsvarar um tíu ára framlagi frá HHÍ
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2017 / 2018 - uppfærð / endurskoðuð  þarfagreining

2018 / 2019 – fullnaðarhönnun boðin út og lokið

2020 – framkvæmdir hefjast við nýbyggingu

2023 – framkvæmdum lýkur við nýbyggingu

2023 – framkvæmdir hefjast vegna endurbóta á Læknagarði

Verkefnisáætlun í hnotskurn (með fyrirvara um samþykki stjórnvalda):



Stefna HÍ21

Öflugur háskóli –

farsælt samfélag
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Takk fyrir!


